

## บทสรุปผู้บริหาร

จากที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในสถานการณ์จริง โดยสถานที่ที่จัดโครงการคือ เด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 16 มีนาคม 2561

### ผลการดำเนินงาน

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 89.40 ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.00 และระดับความรู้เกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.0 ซึ่งจากการประเมินการเจริญเติบโต และพัฒนาการเด็ก ทั้ง 3 สถานที่ พบว่า

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 109 คน เป็นนักศึกษา 25 คน เด็ก 66 คน อาจารย์และบุคลากร 18 คน ผลการประเมินการเจริญเติบโตเด็กที่ร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยพบว่า ส่วนใหญ่มีน้ำหนัก/อายุและ ส่วนสูง/อายุอยู่ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ 82.2 และ 89.3 มีน้ำหนัก/ส่วนสูงอยู่ในระดับสมส่วน ร้อยละ 82.12 มีเด็กที่อ้วน 1 คน เริ่มอ้วน 2 คน และค่อนข้างผอม 2 คน การประเมินพัฒนาการเด็กโดยการสอบถาม ผู้ปกครองเด็ก และผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้แบบทดสอบพัฒนาการ Denver II พบว่า เด็กมีพัฒนาการแต่ละด้านเป็นไปตามช่วงอายุ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 85 คน เป็นนักศึกษา 25 คน เด็ก 25 คน ผู้ปกครอง 27 คน อาจารย์และบุคลากร 4 คน ผลการประเมินการเจริญเติบโตเด็กที่ร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยพบว่า ส่วนใหญ่มีน้ำหนัก/อายุและส่วนสูง/อายุอยู่ในระดับตาม เกณฑ์ ร้อยละ 84.0 และ 68.0 มีน้ำหนัก/ส่วนสูงอยู่ในระดับสมส่วน ร้อยละ 80.0 มีเด็กที่อ้วน 3 คน และ ค่อนข้างผอม 2 คน และผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้แบบทดสอบพัฒนาการ Denver II พบว่า เด็กมีพัฒนาการแต่ละด้านเป็นไปตามช่วงอายุ

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 66 คน เป็นนักศึกษา 24 คน เด็ก 40 คน อาจารย์และบุคลากร 2 คน ผลการประเมินการเจริญเติบโตเด็กที่ร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน การเจริญเติบโตของเด็กไทยพบว่า ส่วนใหญ่มีน้ำหนัก/อายุและส่วนสูง/อายุอยู่ในระดับตามเกณฑ์ ร้อยละ 72.5 และ 80.0 มีน้ำหนัก/ส่วนสูงอยู่ในระดับสมส่วน ร้อยละ 67.5 มีเด็กที่อ้วน 1 คน อ้วน 6 คน ผอม 1 คน และค่อนข้างผอม 5 คน และผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยการสอบถามผู้ปกครองเด็ก และการประเมิน พัฒนาการเด็ก โดยใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการ คู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) พบว่า พัฒนาการแต่ละด้านเด็กทุกคน สามารถผ่านการประเมินเป็นไปตามช่วงอายุ

### ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากวันจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีจัดกิจกรรม มอบเกียรติบัตรสำหรับอนุบาล 3 จึงมีผู้ได้รับการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการได้ไม่ครบตามจำนวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ และอยากให้เพิ่มระยะเวลาการจัดกิจกรรม เพื่อจะได้ดูพัฒนาการของเด็กได้อย่างชัดเจนมากขึ้น